



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO
Tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị
cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX

Để chuẩn bị cho Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND các cấp trước Kỳ họp cuối năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, tổng hợp kết quả giải quyết như sau:

I. Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng:

1. Đề nghị huyện cấm các loại xe tải trọng lớn đi qua tuyến đường Quốc lộ 281 (Cử tri xã Đức Lâm – Đức An – Tân Hương)

Trả lời: Tuyến đường Quốc lộ 281 qua các xã Đức Lâm - Đức An - Tân Hương do tình quản lý. Về quản lý quá tải trên tuyến đường này do phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đảm nhiệm, thực hiện. Thời gian qua, sau khi có ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo công an huyện phối hợp với công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý, kết quả đã phối hợp xử lý 5 trường hợp. Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo công an huyện tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát xe chở quá tải trọng, để bảo vệ lâu dài tuyến đường.

2. Đề nghị có ý kiến với ngành đường sắt đầu tư xây dựng gác chắn giao cắt giữa Huyện lộ 10 với đường sắt tại thôn Châu Thịnh xã Đức Châu.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản, kiến nghị với ngành đường sắt bổ sung điểm gác chắn. Đến nay ngành đường sắt chưa bố trí được, mặt khác khi Dự án cầu Thọ Tường hoàn thành thì lưu lượng phương tiện qua điểm giao cắt này sẽ giảm nhiều, nên không cần thiết bố trí trạm gác chắn, mà bố trí điểm gác chắn tự động. Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới UBND huyện tiếp tục kiến nghị, đề xuất ngành đường sắt bố trí điểm gác chắn tự động.

3. Đường điện theo dự án RII2 thuộc Đức Lạng một số tuyến còn sử dụng đường dây cũ, không đáp ứng. Đề nghị huyện, Điện lực cho kiểm tra xử lý.

Trả lời: Trong năm 2019 ngành điện đã đầu tư xây dựng 01 Trạm biến áp công suất 160kVA-35/0,4kV tại địa bàn thôn Tân Quang, sau khi đóng điện vận hành sẽ giải quyết chất lượng điện năng tại địa bàn này. Quý 4 năm 2019 ngành điện tiếp tục đầu tư bổ sung cải tạo lưới điện hạ thế trên địa bàn xã, thay thế 37 cột điện thấp, cũ hỏng, cải tạo nâng cấp 1291m dây dẫn xuống cấp. Dự án đã bàn giao tuyến cho đơn vị thi công. Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp ngành điện để dự án triển khai đúng tiến độ.

4. Đề nghị Điện lực bổ sung thêm 1 trạm biến áp ở Thôn Thịnh Cường phục vụ cho khu vực Hạ Long-Đức Long. Có giải pháp nâng cấp hệ thống điện ở Thôn Lai Đồng, xã Đức Đông; Nâng cấp trạm biến áp ở Đội 1- thôn Đông Đoài xã Đức Lai; Nâng cấp đường điện của một số hộ dân ở thôn Đông Lạc - Đức Lạc đã xuống

cấp; Di dời một số cột điện trên tuyến đường giao thông ở Thôn Quang Tiến - Đức Thịnh (cử tri Đức Long, Đức Đồng, Đức La, Đức Lạc, Đức Thịnh).

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian qua UBND huyện đã kiến nghị, phản ánh ngành điện kết quả như sau:

- Khu vực Hạ Long-Đức Long (thôn Thịnh Cường): Điện lực đã lập phương án đầu tư vào năm 2020 xây dựng mới 01 Trạm biến áp công suất 160kVA-35/0.4kV tại thôn Thịnh Cường, hiện nay đơn vị tư vấn đang tiến hành khảo sát. Dự kiến thực hiện quý I năm 2020.

- Thôn Lai Đồng lấy nguồn từ Trạm biến áp Đức Đồng 5, hiện đã được kéo bổ sung 01 lộ xuất tuyến hạ thế, chất lượng điện áp đã được cải thiện rõ rệt.

- Thôn Đông Đoài xã Đức La lấy nguồn từ Trạm biến áp Đức La 1, hiện điện lực đã chuyển lưới đảm bảo cung cấp điện ổn định.

- Tại thôn Đồng Lạc đã được Điện lực kéo bổ sung 370m dây cáp điện, nâng cấp đường điện 07 hộ dân có kiến nghị.

- Điện lực Đức Thọ phối hợp với xã Đức Thịnh đã tiến hành di dời một số cột điện có ảnh hưởng, đảm bảo mặt bằng thực hiện dự án.

5. Đề nghị ngành Điện lực thực hiện việc hoàn trả tiền đường điện hạ thế do nhân dân đóng góp trước đây (cử tri Đức Vĩnh).

Trả lời: Nội dung này đã trả lời ở kỳ họp trước. Hoàn trả tài sản lưới điện được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04/12/2013 của Liên Bộ Tài chính - Công thương; việc hoàn trả tài sản lưới điện xã Đức Vĩnh đã được ngành điện thực hiện theo hình thức tăng giảm tài sản và đã hoàn thành từ năm 2015.

6. Đề nghị điện lực Đức Thọ tách đường điện Đức Lạng - Đức Thọ khỏi đường điện Vũ Quang, để ổn định nguồn điện trong mùa mưa lũ (cử tri thôn Sơn Quang- xã Đức Lạng).

Trả lời: Nội dung này đã trả lời ở kỳ họp trước. Toàn bộ lưới điện xã Đức Lạng được cấp điện bởi đường dây trực chính 371E18.2 35kv từ trạm Biến áp 110kV Hưng Đông - Linh Cảm lên huyện Vũ Quang do điện lực Vũ Quang quản lý. Đây là tuyến đường dây trung áp duy nhất có thể cấp điện thuận lợi cho lưới điện xã Đức Lạng do đó ý kiến của cử tri đề nghị tách lưới điện Đức Lạng khỏi đường dây trên là không khả thi. Hiện nay, lưới điện huyện Vũ Quang đã được ngành điện tập trung đầu tư nâng cấp, do đó việc ngừng cấp điện trong mùa mưa lũ rất ít xảy ra. UBND huyện đã có ý kiến với ngành điện bổ sung các điểm cấp đóng cắt điện trên tuyến đường dây 35kv này, để khi đóng cắt lưới điện huyện Vũ Quang vẫn đảm bảo cấp điện cho lưới điện xã Đức Lạng trong mùa mưa lũ.

II. Lĩnh vực Nông nghiệp - PTNT.

1. Đề nghị huyện cấp vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm cần kịp thời, tránh lãng phí không hiệu quả (thời điểm tiêm phòng theo chỉ đạo là tháng 3, nhưng đến tháng 6 mới cấp vắc xin về) (Cử tri cụm Đức Long).

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - PTNT phối hợp với Chi cục chăn nuôi - thú y tỉnh cung cấp vắc xin đầy đủ, đảm bảo về thời gian yêu cầu.

Thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 hoàn thành trước ngày 30/11/2019.

2. Đề nghị huyện có giải pháp tiêu úng hồi phục vụ sản xuất cho nhân dân thuộc các xã Đức Lập - Đức Long - Đức Lâm hiện nay bị tắc. (Cử tri Đức Lập - Đức Long - Đức Lâm).

Trả lời: Nội dung này đã trả lời ở kỳ họp trước. Các xã trên tuyến hàng năm tổ chức ra quân làm thủy lợi nội đồng, vớt bèo, cỏ rác để khơi thông dòng chảy phục vụ nước sản xuất và tiêu úng vào mùa mưa lũ. Hiện nay trên tuyến kênh tiêu úng, kết hợp tưới nước phục vụ sản xuất cho xã Đức Lập – Đức Long – Đức Lâm đã được thông thoáng; hệ thống cửa cống đóng mở đập tràn T21 xuống cấp hư hỏng, hiện nay đang được đơn vị thi công mở rộng đường trục xã Đức Lâm – Đức Lập xây dựng mới và dự kiến hoàn thành cuối năm 2019.

3. Đề nghị cấp huyện hỗ trợ kinh phí để duy tu lại các hồ đập trữ nước phục vụ cho dân sinh hoạt và phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. (Cử tri Xã Tân Hương).

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND xã, Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hương sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí hàng năm của đơn vị để duy tu, sửa chữa hồ đập, trước mắt ưu tiên sửa chữa những hồ đập hư hỏng nặng, trong đó đã sửa chữa đập Quan, đập Đá Trắng. Riêng đập Đá Trắng đã được ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ kinh phí, nâng cấp năm 2016.

III. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:

1. Đề nghị huyện giao đất rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ dân trên địa bàn. (Cử tri của Đức Lập, Tân Hương)

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan, đến nay đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ dân xã Tân Hương theo Quyết định số 3952/QĐ-UBND, ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Hướng dẫn số 1140 liên ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính hướng dẫn thực hiện giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ dân trên địa bàn xã Đức Lập, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương: Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với UBND huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND xã, cùng với Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà Tĩnh đã nhiều lần rà soát số liệu, bóc tách phần chồng lấn, nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất, còn có vướng mắc ở một số hộ dân của xã Đức Lập, dẫn đến chưa thực hiện được công tác giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ dân tại xã Đức Lập.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ngành liên quan, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà Tĩnh rà soát, bóc tách diện tích chồng lấn, giao đất cho UBND huyện để thực hiện được công tác

giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho nhân dân theo quy định.

2. Đề nghị huyện sớm có giải pháp phù hợp để đảm bảo vừa quản lý tốt việc khai thác cát vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng cát cho nhân dân và phục vụ các công trình công cộng (Cử tri Đức Châu, Trường Sơn).

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung như sau:

- Duy trì hoạt động có hiệu quả của Tổ công tác liên huyện giữa Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang (được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 04/7/2018).

- Duy trì hoạt động có hiệu quả Tổ công tác liên ngành của huyện (được kiện toàn tại Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 07/8/2019); thường trực 24/24, vừa tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính các trường hợp khai thác cát trên sông ở mức cao nhất; kiên quyết đấu tranh các trường hợp chống đối; đồng thời hỗ trợ kịp thời lực lượng, phương tiện giúp xã trong công tác đấu tranh việc khai thác cát trái phép.

- Kết quả xử phạt vi phạm hành chính khai thác cát trái phép trên sông từ đầu năm đến nay: 95 vụ, 93 đối tượng, xử phạt 204.700.000 đồng, tịch thu 275 m³ cát.

- Đối với các chủ phương tiện vi phạm khai thác nhiều lần sẽ củng cố hồ sơ xử lý hình sự (đã khởi tố bị can Trần Văn Cường - sinh năm 1985, quê quán xã Trường Sơn về tội "vi phạm khai thác tài nguyên").

- Chỉ đạo chính quyền các xã ven sông chủ động đấu tranh, bảo vệ tài nguyên chưa khai thác (cát) thuộc địa giới hành chính địa phương quản lý; phối hợp tốt với các địa phương giáp ranh trong việc ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm khai thác cát trái phép trên sông; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh, huyện.

- Đã đề nghị UBND tỉnh bổ sung các vùng bãi bồi ven sông vào quy hoạch khoáng sản làm vật liệu thông thường (bổ sung Quyết định số 431 ngày 06/2/2014 của UBND tỉnh) nhằm đảm bảo nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn; đồng thời đề nghị tỉnh đưa vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (cát) năm 2020 các vị trí nằm trong quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn.

3. Đề nghị huyện có biện pháp xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện. Cần có chính sách hỗ trợ xây dựng bãi rác trung chuyển của các xã và hỗ trợ các xã xử lý rác thải (Cử tri các xã, thị trấn).

Trả lời:

- UBND huyện đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn nhân dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập Tổ công tác tuần tra, theo dõi, xử phạt các đối tượng vi phạm theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và có hình phạt bổ sung là buộc xử lý toàn bộ lượng rác thải đó.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, thực hiện Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường (vứt rác bừa bãi, bỏ rác không đúng nơi quy định); trong thời gian qua đã xử phạt 51 trường hợp vi phạm, số tiền 40,8 triệu đồng tại các xã Đức Hoà, Đức Long, Thị trấn, Tùng Ảnh, Đức Đông, Đức Lập, Trung Lễ, Thái Yên.

- UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách huyện để xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác tại nguồn trên địa bàn huyện Đức Thọ năm 2019, đến nay đã nghiệm thu, hỗ trợ xây dựng 163 mô hình tại 05 xã Đức Hòa, Đức Long, Đức Yên, Tùng Ảnh, Trường Sơn theo Kế hoạch số 1686/KH-UBND, ngày 06/6/2019 của UBND huyện. Ngoài ra đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình xây dựng 146 bể, đào 1.049 hố đất phân loại xử lý rác hữu cơ thành phân vi sinh; hỗ trợ, vận động các hộ gia đình mua, sử dụng 6.069 giỏ phân loại rác tại hộ gia đình của 19 xã, thị trấn.

- Trong 10 tháng đầu năm 2019: Vận chuyển 1.658,61 tấn rác thải sinh hoạt tại bãi Phụng Thành đưa đi xử lý ở Nhà máy Kỳ Anh, Quảng Bình với số tiền 2.280.519.846 đồng.

- Đã cấp phát 6.400 gói chế phẩm sinh học Hatimic cho các hộ gia đình sử dụng vào mục đích sản xuất phân hữu cơ theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng NTM, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020.

Bên cạnh đó còn có một số tồn tại, vướng mắc: Từ thời điểm xảy ra sự cố tại bãi rác Phụng Thành tháng 3 năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện không có cơ sở xử lý rác. Hầu hết các xã đang tự xử lý tại bãi trung chuyển hoặc phân loại, xử lý tại hộ gia đình; trừ 4 xã (Đức Yên, Tùng Ảnh, Đức Hòa, Đức Long) và Thị trấn Đức Thọ vận chuyển tập kết tại bãi rác Phụng Thành, sau đó vận chuyển đưa đi xử lý tại các Nhà máy trong và ngoài tỉnh. Trên địa bàn huyện còn xảy ra tình trạng rác vứt, đổ trộm tại các điểm không đúng quy định, giáp ranh giữa các xã khá phổ biến; các xã Hợp tác xã môi trường hoạt động khó khăn: việc tuyên truyền, vận động phân loại, xử lý tại hộ gia đình ở một số địa phương còn hạn chế.

Thời gian tới UBND huyện tập trung chỉ đạo:

- Làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình.

- Hỗ trợ thùng đựng rác, xe thu gom rác cho 03 HTX dịch vụ môi trường: Đức Yên, Tùng Ảnh, Thái Yên; cấp phát chế phẩm sinh học xử lý mùi hôi tại các điểm tập kết rác thải sinh hoạt cho 17 HTX dịch vụ môi trường theo Nghị quyết 79/2017/NQ - HĐND của HĐND tỉnh.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới các điểm trung chuyển rác tạm thời (theo quy hoạch Nông thôn mới đã được phê duyệt).

- Tiếp tục hợp đồng với đơn vị vận chuyển rác tại bãi Phụng Thành đưa đi xử lý ở Nhà máy tỉnh Quảng Bình.

4. Đề nghị huyện có giải pháp xử lý môi trường ở khu công nghiệp mới ở Thái Yên và thải xuống kênh Nhà Lê gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

* Về xử lý nước thải: Ngày 25/5/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 1240/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư và khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp Thái Yên (phần mở rộng) gắn với phát triển làng nghề truyền thống và du lịch” tại xã Thái Yên cho Công ty Cổ phần Đầu tư IDI. Tại Cụm công nghiệp mới, hệ thống thoát nước thải được quy hoạch hệ thống riêng, nước thải được thu gom dẫn về các khu xử lý nước thải tại các khu A, B, C, sau đó dẫn vào hồ sinh học để tiếp tục xử lý rồi mới chảy ra môi trường tiếp nhận là kênh Nhà Lê (hói Trai). Nước thải sau khi xử lý đã đạt cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra môi trường tiếp nhận, đã xử lý nước thải đảm bảo so với yêu cầu (chỉ yêu cầu cột B theo QCVN 40:2011/BTNMT), quy mô của cụm Công nghiệp tại báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

* Về thu gom, xử lý rác thải: Ngày 29/8/2019, UBND huyện Đức Thọ đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Thị xã Hồng Lĩnh, UBND xã Thái Yên kiểm tra bãi rác thôn Bình Hà, xã Thái Yên. Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, đồng thời hạn chế tác động đến môi trường và dân cư xung quanh, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Thái Yên thực hiện một số nội dung sau:

- Chấm dứt việc vận chuyển rác về bãi tập kết rác của thôn Bình Hà. Giao HTX dịch vụ môi trường xã Thái Yên tiếp tục thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tập kết tại 2 điểm tập kết còn lại tại thôn Bình Hà, Bình Tân.

- Chủ động liên hệ, phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hồng Lĩnh để xử lý rác tồn đọng tại bãi tập kết thôn Bình Hà theo hướng vận chuyển về bãi rác phường Nam Hồng để xử lý. Tuy nhiên, đến nay, UBND xã Thái Yên chưa liên hệ với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hồng Lĩnh, do chưa bố trí nguồn kinh phí để vận chuyển, xử lý lượng rác thải đang tồn đọng tại thôn Bình Hà.

- Thành lập Tổ công tác liên ngành thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vứt, đổ rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định. Nếu phát hiện trường hợp nào vứt rác sai quy định sẽ xử phạt theo Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện về việc xử phạt về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường rác thải trên địa bàn huyện Đức Thọ theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn nhằm giảm thiểu lượng rác phải thu gom, xử lý.

- Đề chủ động xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn trong thời gian tới, đặc biệt là gắn với thực hiện nhập xã (Đức Thanh - Đức Thịnh - Thái Yên), trong khi chưa có khu xử lý rác thải sinh hoạt chung của vùng, địa phương có thể nghiên cứu, đề xuất lựa chọn vị trí quy hoạch xây dựng lò đốt rác phù hợp theo quy định hiện hành.

IV. Lĩnh vực QLDA - Xây dựng cơ bản:

1. Dự án Đường khu vực Hạ Long - Đức Long thi công đã lâu, đến nay các hạng mục cầu, cống, mương dờ dang khó khăn cho dân đi lại sinh hoạt và

sản xuất, một số hạng mục không hợp lý. Đề nghị Ban QLDA kiểm tra khắc phục sớm.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án, đơn vị thi công khắc phục những vị trí mà nhân dân phản ánh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Đến nay, công trình đã thi công hoàn thành công thoát nước, phần nền đường. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, thi công hoàn thành công trình theo tiến độ kế hoạch đề ra.

2. Đề nghị huyện có giải pháp thi công tuyến đường Huyện lộ 12 đi qua UBND xã Đức Dũng, hiện tại xuống cấp nghiêm trọng (Cử tri xã Đức Dũng).

Trả lời: Dự án Nâng cấp đường nối Quốc lộ 15A đi qua trung tâm xã Đức Dũng, hồ chứa nước Khe Lang (Huyện lộ 12) đã được triển khai đầu tư xây dựng từ tháng 8/2019, đến nay đã thi công cơ bản phần nền đường. Công trình đang được đẩy nhanh tiến độ để giúp xã Đức Dũng hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

3. Đề nghị làm đường dự án đi qua xã Đức Lập - Đức Đồng (Cử tri xã Đức Lập).

Trả lời: Dự án đầu tư đường liên xã Đức Đồng - Đức Lập - Tân Hương đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 với tổng chiều dài các tuyến 7,302 km. Hiện nay, công trình đã được UBND tỉnh ghi vốn tại Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 với số tiền 10 tỷ đồng và đang trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán để triển khai đấu thầu xây lắp theo quy định.

4. Đề nghị huyện làm mới con đường từ Đức Thịnh - Thái Yên - Đức Thanh đã bị hư hỏng nặng.

Trả lời: Tuyến đường từ Đức Thịnh - Thái Yên - Đức Thanh đã bị hư hỏng, xuống cấp gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. UBND huyện đã đề xuất với UBND tỉnh cho lập dự án đưa vào trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa 19;
- Chánh, PVP Cấp ủy - Chính quyền huyện;
- Gửi Văn bản Giấy, điện tử;
- Lưu: VT, VP.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

